

Số: /BC-UBND

Chợ Đồn, ngày tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện Báo cáo số 22/BC-HĐND ngày 28/6/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XX, ngày 02/7/2024 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Văn bản số 1845/UBND-VP giao các phòng, ban cơ quan, đơn vị chuyên môn xem xét, giải quyết và trả lời cử tri tại kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XX.

Tổng hợp kết quả giải quyết từ các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị đến Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. Cụ thể như sau:

1. Tổng số ý kiến, kiến nghị trước kỳ họp thứ 14 được HĐND huyện chuyển đến UBND huyện là: 17 ý kiến.

2. Kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị: số ý kiến, kiến nghị có văn bản trả lời là: 17/17 ý kiến, đạt 100%.

(Theo phụ gửi kèm).

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 14, HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban nhân dân huyện./.

Nơi nhận:

Gửi bản giấy:

- Các đơn vị chưa sử dụng HSCV;
- Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 12;

Gửi bản điện tử:

- TT HĐND huyện (b/cáo);
- ĐB HĐND huyện (b/cáo);
- ĐB dự kỳ họp;
- LĐ UBND huyện;
- LĐ Văn phòng;
- Các phòng chuyên môn huyện;
- Công TT điện tử huyện (đ/tải);
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Triệu Huy Chung

**KẾT QUẢ TRẢ LỜI Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ
14, HĐND HUYỆN KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026**

1. Cánh đồng Ỗm Đon xã Yên Mỹ hàng năm mưa lũ gây sạt lở cánh đồng hai bên bờ suối gây thiệt hại cho nhân dân. Đề nghị UBND Huyện Chợ Đồn quan tâm xây dựng kè hai bên để bảo vệ cánh đồng (*Ý kiến cử tri Nông Thị Hoàn, thôn Ỗm Đon*).

2. Tại thôn có công trình nước sinh hoạt tập trung nay xuống cấp hỏng hóc hiện nay có 12/38 hộ không được hưởng từ nguồn nước tập trung. Đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm cấp kinh phí sửa chữa (*Ý kiến cử tri Hoàng Ngọc Khanh thôn Pác Khoang xã Yên Mỹ*).

3. Thôn khuổi tạo có 28 hộ dân nguồn nước riêng lẻ do các hộ gia đình tự bắc máng nên không đảm bảo an toàn vệ sinh. Đề nghị quan tâm đầu tư nguồn nước sinh hoạt tập trung cho nhân dân thôn khuổi tạo xã Yên Mỹ (*Ý kiến cử tri Lương Văn Lai thôn khuổi Tạo, xã Yên Mỹ*).

Trả lời: (*Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại Văn bản số 304/NN7PTNT ngày 08/7/2024*)

Trên địa bàn huyện hiện nay có rất nhiều công trình thủy lợi, nước sinh hoạt đã được đầu tư từ các giai đoạn trước đã bị hư hỏng, xuống cấp, chưa đáp ứng được nhu cầu cho phục vụ sản xuất, bảo vệ diện tích đất nông nghiệp và nhu cầu của bà con nhân dân. Việc đầu tư, nâng cấp sửa chữa các công trình phục vụ sản xuất đời sống sinh hoạt là cần thiết, tuy nhiên do ngân sách huyện còn hạn hẹp chưa đủ kinh phí bố trí đầu tư đồng bộ, do vậy đề nghị UBND xã xem xét ưu tiên các danh mục khắc phục, nâng cấp, duy tu sửa chữa cần thiết phục vụ nhu cầu sản xuất, đời sống bà con nhân dân từ các nguồn vốn Chương trình thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện đầu tư, khắc phục theo đề nghị kiến nghị của cử tri (nêu trên). Trường hợp vượt quá khả năng, điều kiện của địa phương và các nguồn kinh phí từ các chương trình dự án khác đề nghị UBND xã Yên Mỹ tiến hành kiểm tra cụ thể, có tờ trình đề nghị UBND huyện xem xét, cân đối kinh phí thực hiện đầu tư, khắc phục theo lộ trình.

4. Đề nghị khảo sát, xem xét nguồn kinh phí để nạo vét đập, mương Pác Pe xã Lương Bằng, hiện nay bị vùi lấp, ảnh hưởng đến dòng chảy. Đồng thời xem xét, hỗ trợ khắc phục cáp treo đỡ ống nước bắc qua suối sang cánh đồng Tông Ven hiện nay đã bị đứt và xuống cấp (*Cử tri Chu Văn Uyển – Phó Chủ tịch HĐND xã Lương Bằng*).

Trả lời: (*Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại Văn bản số 304/NN7PTNT ngày 08/7/2024*)

- Đối với ý kiến “*đề nghị khảo sát xem xét bố trí nguồn kinh phí để nạo vét đập, mương Pác Pe xã Lương Bằng hiện nay bị vùi lấp, ảnh hưởng đến dòng chảy*”: Ngày 06/3/2024 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 325/QĐ-UBND về việc phê duyệt các danh mục công trình thủy lợi do UBND tỉnh và

UBND cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh, trong đó có công trình đập, nương Pác Pe xã Lương Bằng giao UBND huyện quản lý. Tuy nhiên tại Điều 3. Quyết định 325/QĐ-UBND ngày 06/3/2024, đối với việc thực hiện quản lý khai thác, duy tu sửa chữa các công trình thủy lợi theo phân cấp tại trong năm 2024, công trình hạng mục công trình theo đề nghị của xã thuộc UBND tỉnh quản lý khai thác, trực tiếp là Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn (*theo Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn*). Do vậy, đối với đề nghị kiến nghị của cử tri UBND huyện tiếp thu và đề nghị đơn vị trực tiếp quản lý khai thác công trình trong năm 2024, đại diện là Trạm quản lý thủy nông Chợ Đồn xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri; đồng thời, xem xét kế hoạch năm 2025 để khắc phục ý kiến kiến nghị theo phân cấp quản lý và các quy định hiện hành.

- Đối với kiến nghị “*xem xét hỗ trợ khắc phục cáp treo đỡ ống nước bắc qua suối cánh đồng Tông Ven hiện nay đã bị đứt và xuống cấp*”:

Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, đề nghị UBND xã xem xét ưu tiên các danh mục khắc phục, cần thiết phục vụ nước tưới đáp ứng nhu cầu sản xuất từ các nguồn vốn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện đầu tư, khắc phục theo đề nghị kiến nghị của cử tri (nêu trên). Trường hợp vượt quá khả năng, điều kiện của địa phương và các nguồn kinh phí từ các chương trình đề nghị UBND xã Lương Bằng tiến hành kiểm tra cụ thể, có tờ trình đề nghị UBND huyện xem xét, cân đối kinh phí thực hiện đầu tư, khắc phục theo lộ trình.

5. Hằng năm, việc sử dụng kinh phí LAML để duy tu, bảo dưỡng và phát quang hành lang một số tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện chưa thực sự hiệu quả, chưa chất lượng. Đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và nghiệm thu (Cử tri Chu Văn Uyển –Phó Chủ tịch HĐND xã Lương Bằng).

Trả lời: (Phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Văn bản số 152/KH&HT ngày 08/7/2024)

- Đối với nội dung kiến nghị hằng năm, việc sử dụng kinh phí LAML để duy tu, bảo dưỡng và phát quang hành lang một số tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện chưa thực sự hiệu quả, chưa chất lượng: Phòng Kinh tế và Hạ tầng xin được tiếp thu ý kiến của cử tri Chu Văn Uyển, Phó Chủ tịch HĐND xã Lương Bằng. Do nguồn kinh phí của địa phương còn hạn chế, hằng năm chi phí được phân bổ chỉ đảm bảo việc lưu thông an toàn trên 12 tuyến đường trên địa bàn (*bao gồm 10 tuyến đường huyện và 02 tuyến đường liên xã, tổng chiều dài 88,76Km*) công tác được ưu tiên để đảm bảo việc lưu thông trong thực hiện duy tu, bảo dưỡng hàng năm là phát quang cây, cỏ và hót đất sục nhỏ, còn các hạng mục sửa chữa lớn vẫn chưa đủ kinh phí để thực hiện.

- Đối với nội dung kiến nghị đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và nghiệm thu: Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan được giao làm chủ đầu tư và đơn vị thi công là Công ty cổ phần chợ Bắc Kạn. Hiện nay việc kiểm tra, giám sát, nghiệm thu là do Phòng trực tiếp quản lý và giao cho cán bộ chuyên viên Phòng

thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm, vì vậy công tác kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên và liên tục, nội dung này Phòng Kinh tế và Hạ tầng xin được tiếp thu ý kiến. Trong thời gian tới để công tác duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường đạt được hiệu quả - chất lượng, đề nghị các địa phương phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên của đơn vị được giao thi công, qua đó phát hiện kịp, xử lý kịp thời những hạng mục chưa đạt yêu cầu.

6. Đề nghị xem xét và có giải pháp khắc phục mương thoát nước sau Trường Tiểu học và THCS xã Lương Bằng, do thiết kế chưa phù hợp. Hiện nay, vào mùa mưa mương dẫn nước chảy trực tiếp về đường trục thôn Bản Vèn và chảy về cống trường gây khó khăn cho phương tiện giao thông, nhân dân, học sinh (Cử tri Chu Văn Uyển –Phó Chủ tịch HĐND xã Lương Bằng).

Trả lời: (Phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Văn bản số 152/KH&HT ngày 08/7/2024)

Ý kiến cử tri phản ánh thuộc phạm vi thi công công trình xây dựng trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Lương Bằng. Dự án trên do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn làm chủ đầu tư. Nội dung đề nghị trên, Phòng Kinh tế và Hạ tầng xin được tiếp thu và tiếp tục tham mưu, đề xuất các cơ quan liên quan thực hiện khắc phục trong thời gian tới.

7. Đề nghị điện lực Huyện Chợ Đồn kéo dây hạ thế cho các điểm dân cư để đảm bảo an toàn và phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân hiện nay các hộ dân tự kéo dây, dựng cột tre tạm để bắc dây điện không đảm bảo an toàn, và nguồn điện yếu không đáp ứng phục vụ sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, cụ thể các điểm sau: Nhóm hộ (5 hộ) thôn Nà Lùng, thôn Phiêng Dià, thôn Nà Giỏ xã Yên Mỹ (Ý kiến cử tri Ma Đăng Huy, Phó Chủ tịch HĐND và cử tri Lương Thị Hương thôn Nà Lùng, xã Yên Mỹ).

Trả lời: (Điện lực trả lời tại Văn bản số 356/ĐLCD-KHKT ngày 08/7/2024)

Hiện tại một số thôn thuộc xã Yên Mỹ một số hộ dân nhà ở xa trung tâm cột điện sử dụng của hộ gia đình làm bằng tre, gỗ, dây dẫn tiết diện nhỏ, nhiều mối nối dẫn đến điện năng yếu không bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng, tài sản đó là đường dây sau công tơ thuộc tài sản khách hàng quản lý. Để đảm bảo an toàn, đề nghị Chính quyền địa phương căn cứ các Văn bản, Nghị định, luật Điện lực được ban hành còn hiệu lực tuyên truyền đến bà con nhân dân trong xã. Điện lực Chợ Đồn cùng phối hợp thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn sử dụng cột điện, dây dẫn và các thiết bị điện đủ tiêu chuẩn an toàn, đáp ứng nhu cầu phụ tải sử dụng điện, tiết kiệm điện hiệu quả trong thời điểm hiện nay. Hiện nay, để kéo dài truyền đường điện vào khu vực hộ dân lẻ của các khu vực trên các hộ dân ở xa khu vực trung tâm chưa thể thực hiện được ngay do bố trí các nguồn vốn vay của ngành điện đang gặp khó khăn. Điện lực Chợ Đồn sẽ lưu ý đưa vào danh mục đầu tư, hoặc cải tạo, sửa chữa để tiến hành khảo sát và báo cáo cấp trên lập kế hoạch năm 2025-2026. Khi có phương án đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa được phê duyệt, đề nghị Chính quyền địa phương và các hộ dân phải tạo điều kiện trong giải phóng mặt bằng không có cơ chế bồi thường khi thi công đào, đúc móng cột, kéo đường điện đi qua các khu vực có đất, cây cối nằm trong và ngoài đường dây của các hộ

dân. Trước mắt đề nghị Chính quyền địa phương bố trí được các nguồn ngân sách khác thực hiện, Điện lực sẽ phối hợp hỗ trợ các phương án bảo đảm an toàn thi công.

8. Hiện nay Điện lực đang thay thế cột hạ thế khu vực thôn Ủm Đôn xã Yên Mỹ, tuy nhiên khi thay cột mới lại không đúng vị trí cũ. Đề nghị điện lực di chuyển và chôn tại vị trí cũ (gianh giới hai thửa đất) để đỡ ảnh hưởng đến gia đình (Ý kiến cử tri Nông Thị Hoàn, thôn Ủm Đôn).

Trả lời: (Điện lực trả lời tại Văn bản số 356/ĐLCD-KHKT ngày 08/7/2024)

Năm 2021 Điện lực Chợ Đồn nhận được ý kiến cử tri của Ông Đặng Xuân Khu, thôn Bản Lự, xã Yên Mỹ (Khu vực Kéo Tán) về việc kéo đường điện vào khu vực trên. Điện Lực Chợ Đồn đã bổ sung cột điện, 400m đường dây 0,4kV, cũng tại thời điểm đó Điện lực Chợ Đồn đã đến hộ gia đình bà Nông Thị Hoàn xin đặt 01 vị trí cột tại góc vườn, sát tường bao, xây của nhà bà Hoàn, bà Hoàn nhất trí cho trồng cột không có ý kiến gì. Đến tháng 5/2024 do mưa bão giông lốc đã làm cây ngoài hành lang đổ vào khoảng dây, vị trí cột đó gây gãy cột, sau đó đến tháng 6/2024 Điện lực Chợ Đồn tiến hành thay thế cột bị gãy đã đào móng cách vị trí cột cũ 40cm về phía mặt đường 254B ngang tuyến, vị trí móng cột này đã được Sở giao thông Bắc Kạn cấp phép cho thi công cách mép đường đường nhựa là 2.1m (khi đào móng, trồng cột để thay thế cột mới gia đình Bà Hoàn không có ý kiến gì) Vậy, theo ý kiến đề nghị của gia đình bà Nông Thị Hoàn Đề nghị Điện lực di chuyển và chôn tại vị trí cũ (ranh giới hai thửa đất) không thể thực hiện được, do mặt bằng không phù hợp khi thực hiện đào móng thì sẽ gây lổ đất vào phần đất nhà bà Hà Thị Chuân gây vỡ hỏng tường rào (tường gạch xây chẵn đất) và độ chênh lệch thấp, cao đất giữa 2 hộ gia đình, không đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, an toàn cho con người, thiết bị khi có mưa giông, bão. Mặt khác đề nghị Chính quyền địa phương và các hộ dân phải tạo điều kiện trong quá trình giải phóng mặt bằng vì xây dựng mới hoặc sửa chữa đường dây 0,4kV không có cơ chế bồi thường khi thi công đào, đúc móng cột, kéo đường điện đi qua các khu vực có đất, cây cối nằm trong và ngoài đường dây của các hộ dân.

9. Đề nghị Điện lực huyện xem xét bố trí bổ sung cột và kéo dây điện vào nhóm hộ gia đình tại khu vực Pác Khoang, Nà Lốc xã Lương Bằng để tạo điều kiện cho người dân. Hiện nay người dân tự kéo dây quá xa, không đảm bảo an toàn (Cử tri Chu Văn Uyển -Phó Chủ tịch HĐND xã Lương Bằng).

Trả lời: (Điện lực trả lời tại Văn bản số 356/ĐLCD-KHKT ngày 08/7/2024)

Qua kiểm tra xác thực tại hiện trường, hiện tại một số hộ dân khu vực trên đã có điện lưới quốc gia để sinh hoạt và sử dụng tuy nhiên khoảng cách từ cột điện về nhà là xa. Nhưng do các hộ dân trên ở khu vực nhỏ lẻ không tập trung sống rải rác, để kéo dài tuyến đường điện vào khu vực tận nhà của các hộ dân trên và các hộ dân ở xa khu vực trung tâm chưa thể thực hiện được ngay do bố trí các nguồn vốn vay của ngành điện hiện tại đang gặp khó khăn. Điện lực Chợ Đồn sẽ lưu ý đưa vào danh mục đầu tư, hoặc cải tạo, sửa chữa để tiến hành khảo sát lập kế hoạch năm 2025-2026 để trình cấp có thẩm quyền xem xét và phê duyệt khi có nguồn vốn. Để đảm bảo an toàn, đề nghị Chính quyền địa phương căn cứ các Văn bản, Nghị định,

luật Điện lực được ban hành còn hiệu lực tuyên truyền đến bà con nhân dân trong xã. Điện lực Chợ Đồn cùng phối hợp thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn sử dụng cột điện, dây dẫn và các thiết bị điện đủ tiêu chuẩn an toàn, đáp ứng nhu cầu phụ tải sử dụng điện, tiết kiệm điện hiệu quả trong thời điểm hiện nay. Trước mắt đề nghị Chính quyền địa phương xem xét bố trí các nguồn vốn khác để thực hiện, Điện lực sẽ phối hợp hỗ trợ các phương án bảo đảm an toàn trong thi công.

10. Hiện nay xã dự kiến quy hoạch khu du lịch sinh thái tại thôn Phia Khao, để đảm bảo mỹ quan và an toàn cho người dân đi lại, đề nghị Điện Lực Chợ Đồn di dời 2 cột điện tại ngã ba đường rẽ Hợp Tiến - Phia Khao để mở rộng đường vì hiện nay đoạn cua này rất hẹp gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông (cử tri Vũ Thị Thủy – Chủ tịch Hội nông dân xã Bản Thi).

Trả lời: (Điện lực trả lời tại Văn bản số 356/ĐLCD-KHKT ngày 08/7/2024)

Việc di chuyển 02 vị trí cột điện trên theo ý kiến của cử tri không thể thực hiện được ngay do Điện lực Chợ Đồn phải báo cáo cấp trên, cấp có thẩm quyền cho phép mới được thực hiện. Mặt khác Điện lực Chợ Đồn không có nguồn kinh phí để di chuyển, không có mặt bằng tuyến đường dây đi qua có thể vi phạm về an toàn hành lang lưới điện theo qui định hiện hành. Trước mắt đề nghị Chính quyền địa phương xem xét bố trí các nguồn vốn khác để thực hiện thay thế, Điện lực Chợ Đồn sẽ phối hợp hỗ trợ các phương án bảo đảm an toàn khi thi công.

11. Thực hiện Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 28/3/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Có hiệu lực từ tháng 4; Tuy nhiên hiện nay huyện Chợ Đồn chưa được hưởng, đối với các huyện trong tỉnh đã được chi trả kịp thời khi nghị Quyết có hiệu lực (ý kiến cử tri Nông Thị Hoàn, thôn Ủm Đon).

Trả lời: (Phòng Nội vụ trả lời tại Văn bản số 361/PNV-XDCQ ngày 03/7/2024)

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND, ngày 28/03/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, ngày 08/5/2023, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Hướng dẫn số 318/HD-UBND về thực hiện Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND, theo đó, UBND cấp xã có trách nhiệm: “*chịu trách nhiệm chi trả phụ cấp, hỗ trợ và kiêm nhiệm hằng tháng cho đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố*”.

Phòng Nội vụ đã trao đổi với UBND xã Yên Mỹ và được biết hằng tháng, UBND xã Yên Mỹ đều chi trả phụ cấp theo mức quy định tại Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh; khi được cấp thêm kinh phí chênh lệch giữa Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND và Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND thì UBND xã Yên Mỹ sẽ chi trả phần còn lại.

12. Ngày 05/02/2024, người dân đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an huyện để làm thủ tục đăng ký xe, đồng chí Đặng Tiến Trình, cán bộ của Phòng yêu cầu người dân tự đăng nhập thông tin trên máy vi tính, không trợ giúp, tuy nhiên người dân không biết về công nghệ thông tin và để người dân chờ mất nhiều thời gian. Đề nghị Công an huyện xem xét thái độ phục vụ nhân dân của đồng chí Trình (*Cử tri xã Lương Bằng*).

Trả lời: (*Công an huyện trả lời tại Văn bản số 962/CACĐ ngày 08/7/2024*)

Công tác cải cách hành chính, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực công tác Công an nói chung, công tác đăng ký xe nói riêng luôn được lãnh đạo Công an huyện quan tâm chỉ đạo sát sao đến các Đội nghiệp vụ, cán bộ trực tiếp thực hiện, yêu cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo chất lượng, tiến độ, vì nhân dân phục vụ. Thời gian qua Công an huyện Chợ Đồn không tiếp nhận, giải quyết ý kiến kiến nghị, phản ánh của người dân, tổ chức về thái độ phục vụ của cán bộ thuộc Đội Cảnh sát Giao thông trật tự, Công an huyện.

Để có cơ sở xem xét, đánh giá nội dung cử tri phản ánh, Công an huyện đã chỉ đạo đồng chí Đặng Tiến Trình, chỉ huy Đội Cảnh sát Giao thông trật tự báo cáo giải trình, về quy trình khi có người dân đến thực hiện thủ tục hành chính, cán bộ đăng ký xe đều hướng dẫn khai thông tin để thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến.

Đối với thông tin cử tri phản ánh, Công an huyện xác minh, làm việc với ông Hoàng Văn Đào, sinh năm 1970, trú tại thôn Nà Tằng, xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn, hiện đang là Bí thư Chi bộ thôn Nà Tằng. Qua làm việc ông Đào cho biết ông đến Công an huyện làm thủ tục sang tên xe ô tô cá nhân vào khoảng 10 giờ, ngày 06/02/2024 (27/12 Âm lịch), ông có được đồng chí Đặng Tiến Trình hướng dẫn thực hiện quy trình nhập thông tin để tiếp nhận trực tuyến theo quy định; do suy nghĩ người dân phải tự thực hiện các bước trên dịch vụ công cho nên ông không đề nghị cán bộ hỗ trợ, đến khoảng 11 giờ cùng ngày đồng chí Đặng Tiến Trình đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn ông bổ sung. Đến ngày 07/02/2024 đã thực hiện xong, ông Hoàng Văn Đào phản ánh nhằm mục đích để lãnh đạo Công an huyện nắm, nhắc nhở cán bộ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính có hướng dẫn cụ thể, kịp thời hơn cho người dân.

Công an huyện đã yêu cầu chỉ huy Đội Cảnh sát Giao thông trật tự tăng cường kiểm tra việc thực hiện của cán bộ, yêu cầu đồng chí Đặng Tiến Trình nghiêm túc rút kinh nghiệm.

13. Gia đình tôi có con hiện đang là sinh viên trường Đại học Công nghệ thông tin Thái Nguyên. Tôi muốn biết sinh viên hiện nay còn được hưởng chính sách theo chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và giai đoạn I 2021-2025 này không. Cụ thể là hỗ trợ chi phí học tập. Đề nghị hưởng thì gồm những thủ tục gì và gửi cơ quan nào (*Ý kiến cử tri Hoàng Thị Hương thôn Nà Giở xã Yên Mỹ*).

Trả lời: (Phòng Lao động Thương binh và xã hội trả lời tại Văn bản số 81/LĐTĐBXH ngày 3/7/2024)

- Việc hỗ trợ chi phí học tập cho đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo học tại các cơ sở giáo dục công lập được quy định tại điểm c khoản 3 Điều 19, khoản 2 Điều 20, khoản 1 Điều 21 và điểm b khoản 1 Điều 23 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Cụ thể:

- Trách nhiệm xét duyệt và thẩm định hồ sơ: tại điểm c khoản 3 Điều 19, Nghị định 81/2021/NĐ-CP. Quy định: "*Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ kinh nhận được đơn đề nghị miễn giảm học phí. Thủ trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập có trách nhiệm xét duyệt hồ sơ và quyết định miễn giảm học phí đối với học sinh, học viên, sinh viên...*".

Đối chiếu quy định trên, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên là cơ sở giáo dục công lập. Vì vậy, Hồ sơ miễn giảm học phí của sinh viên do nhà trường xét duyệt và quyết định miễn giảm học phí.

- Thành phần hồ sơ sinh viên nộp về nhà trường quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.

14. Hiện nay Ông Lục Minh Long, thôn Nà mào đang được nhận hỗ trợ chế độ nạn nhân chất độc da cam. Nhưng nhân dân đang có dư luận việc Ông Long được nhận hỗ trợ như vậy có đúng hay không? Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giám định lại sức khỏe, các hồ sơ đối với Ông Long để giải thích cho nhân dân rõ (Ý kiến Cử tri Vy Trọng Huyền - Trưởng thôn Nà Mào).

Trả lời: (Phòng Lao động Thương binh và xã hội trả lời tại Văn bản số 81/LĐTĐBXH ngày 3/7/2024)

1. Cơ sở pháp lý:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 22, Nghị định số 54/NĐ-CP ngày 26/5/2006, về: "*2. Điều kiện để hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học:*

- *Đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ tháng 8 năm 1961 đến 30 tháng 4 năm 1975 tại các vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hoá học.*

- *Bị mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động, sinh con dị dạng, dị tật hoặc vô sinh do hậu quả của chất độc hoá học...*".

2. Quy trình thực hiện:

- Với các điều kiện, tiêu chuẩn trên, tháng 8/2009 ông Lục Minh Long lập hồ sơ đầy đủ, đảm bảo đúng theo quy định nộp UBND xã Nam Cường.

- UBND xã Nam Cường trình Hội đồng xác nhận người có công xã hợp xét và xác nhận. Sau khi hoàn thiện hồ sơ UBND xã đã nộp cơ quan chuyên môn là Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện.

- Phòng Lao động – TB&XH huyện kiểm tra đối chiếu hồ sơ với các văn bản quy định đủ điều kiện và tiêu chuẩn đã hoàn thiện hồ sơ nộp và đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh xem xét.

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giới thiệu Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Bắc Kạn thực hiện giám định bệnh, tật.

- Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh đã thực hiện khám giám định bệnh tật theo giấy giới thiệu của Sở Lao động – TB&XH và đã có kết quả kết luận ông Lục Minh Long có mắc bệnh trong danh mục tại Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/02/2008, với tỷ lệ mất khả năng lao động do bệnh, tật là 78% (*hiện đang hưởng mức trợ cấp với tỷ lệ 41-60%*).

- Trên cơ sở hồ sơ đủ điều kiện quy định và kết quả Giám định bệnh, tật của Hội Đồng Giám định Y khoa tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh đã ban hành Quyết định trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH đối với ông Lục Minh Long tại Quyết định số 404/QĐ-LĐTBXH ngày 31/5/2010.

3. Kết luận:

Vậy, đối với Ông Lục Minh Long, thôn Nà mèo đang được nhận hỗ trợ chế độ nạn nhân chất độc da cam đã được cấp có thẩm quyền quyết định hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học theo đúng với quy định.

15. Hiện nay trên địa bàn xã Đồng Thắng, các đối tượng đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (viết tắt là Quyết định 142); Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ Quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/04/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (viết tắt là Quyết định 62) không còn Quyết định gốc, do chỉ được cấp 01 bản chính (*bản gốc, có đóng dấu đỏ*); quá trình làm thẻ Bảo hiểm Y tế, cán bộ Văn hóa xã hội xã đã thu lại bản chính để làm hồ sơ cấp thẻ Bảo hiểm Y tế và nộp lên cấp trên.

Vì thế, khi các đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg bị chết. Hồ sơ mai táng phí cũng lại yêu cầu có bản dấu đỏ Quyết định đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của cấp có thẩm quyền (bản chính), gây khó khăn trong thực hiện chế độ chính sách đối với người có công. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét thủ tục giấy tờ khi làm hồ sơ chế độ mai táng phí đối với các đối tượng trên được thuận lợi hơn. Bởi khi có đơn xin cấp lại Quyết định thường rất lâu (*Cử tri: Triệu Văn Trường CHTBCHQS xã Đồng Thắng*).

Trả lời: (Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời tại Văn bản số 81/LĐTĐBXH ngày 3/7/2024)

1. Yêu cầu về hồ sơ mai táng:

Thực hiện Điểm b Khoản 2 tại Hướng dẫn số 97/HD-CCB ngày 18/01/2021 của Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt nam về: “ ... hướng dẫn về thủ tục hồ sơ hưởng mai táng phí đối với đối tượng Cựu chiến binh...” được quy định gồm:

1. Bản khai theo mẫu.

2. Giấy chứng tử.

3. Giấy uỷ quyền theo mẫu.

4. Một trong các giấy tờ là Cựu chiến binh gồm:

+ Quyết định phục viên, xuất ngũ (thôi việc). (Bản chứng thực hoặc bản sao)

+ Lý lịch cán bộ hoặc bản trích yếu 63 đối với sỹ quan. (Bản chứng thực)

+ Lý lịch quân nhân. (Bản chứng thực)

+ Thẻ quân nhân. (Bản chứng thực)

+ Phiếu quân nhân. (Bản chứng thực)

+ Lý lịch công nhân viên Quốc phòng. (Bản chứng thực)

+ Lý lịch đảng viên. (Bản chứng thực)

Các giấy tờ nêu trên được lập trước ngày Cựu chiến binh phục viên, xuất ngũ (thôi việc).

+ Quyết định hưởng trợ cấp 1 lần của cơ quan có thẩm quyền theo quy định. (Bản chứng thực hoặc bản sao)

2. Kết luận:

Như vậy, cựu chiến binh theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 đề nghị hưởng mai táng, theo yêu cầu hồ sơ trên phải có 1 trong các giấy tờ tại mục 4 nêu trên và chỉ yêu cầu bản công chứng hoặc bản sao chứ không đòi hỏi bản gốc nộp cho UBND xã.

16. Đề nghị Trung tâm y tế huyện hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh do não mô cầu. Đề nghị được hỗ trợ tiêm vaccin (Ý kiến Cử tri Triệu Thị Đôi - TB công tác mặt trận thôn Nà Liền).

Trả lời: (Trung tâm y tế huyện trả lời tại Văn bản số 950/TTYT-KHNV ngày 05/7/2024)

1. Đối với nội dung hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh do não mô cầu:

Sau khi đơn vị nhận được Báo cáo số 183/BC-SYT của sở Y tế tỉnh Bắc Kạn về Báo cáo Trường hợp bệnh viêm màng não do não mô cầu - địa chỉ: Thôn Nà Lâu, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn đã chuyển gửi ngay tài liệu về chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh Viêm màng não do não mô cầu cho tất cả các khoa/phòng và 20/20 Trạm y tế xã, thị trấn để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh viêm màng não do não mô cầu trên địa bàn huyện. Đồng thời, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch số 484/KH-TTYT, Kế hoạch triển khai phương án phòng, chống dịch bệnh não mô cầu; Ban hành Văn bản số 870/TTYT-TN, KSBT&HIV/AIDS về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do não mô cầu; Văn bản số 872/TTYT-TN, KSBT&HIV/AIDS về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do não mô cầu trên địa bàn huyện.

Tại các Kế hoạch và văn bản trên Trung tâm Y tế huyện đã có chỉ đạo các trạm y tế trên địa bàn: Đẩy mạnh hoạt động truyền thông bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương để mọi người dân biết cách phòng, chống dịch bệnh do não mô cầu. Tham mưu cho Ban Chăm sóc sức khỏe nhân dân, phối hợp với các ban, ngành liên quan, huy động ngay lực lượng y tế thôn, bản thực hiện thông tin, tuyên truyền cho Nhân dân về các biện pháp phòng chống dịch bệnh do não mô cầu; khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh; tổ chức truyền thông, nói chuyện sức khỏe hướng dẫn công tác phòng bệnh do não mô cầu cho nhân viên Y tế thôn bản và người dân.

2. Đối với nội dung đề nghị được hỗ trợ tiêm vắc xin:

Hiện tại 20/20 Trạm Y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chợ Đồn thực hiện tiêm vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng cho trẻ em - Nguồn vắc xin được Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương cấp miễn phí. Gồm các loại vắc xin phòng bệnh: Lao, Viêm Gan B, SII (*Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván - viêm phổi do Hib - viêm màng não mủ do Hib*), Bại liệt (OPV, IPV), Sởi, Sởi-Rubella, Viêm não Nhật Bản, vắc xin tiêm phòng Uốn ván cho phụ nữ mang thai.

Để nâng cao công tác phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm, ngoài các loại vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng người dân cần tiêm phòng thêm các loại vắc xin khác để phòng bệnh (*trong đó có vắc xin phòng bệnh Viêm não mô cầu*). Tất cả người dân có thể đến các cơ sở tiêm chủng vắc xin DỊCH VỤ trên địa bàn huyện hoặc ngoài huyện để liên hệ tiêm vắc xin, Trung tâm Y tế huyện không có nguồn kinh phí để hỗ trợ tiêm các loại vắc xin ngoài Chương trình Tiêm chủng mở rộng cho người dân.

17. Đề nghị Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Đồn xem xét làm rõ: Chế độ BHXH đối với cá nhân Ông Huyền, nguyên Phó Công an xã từ thời điểm 2001-2006 còn được chi trả hay không (Ý kiến Cử tri Vy Trọng Huyền - Trưởng thôn Nà Mèo).

Trả lời: (*Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Đồn trả lời tại Văn bản số 92/BHXHHCD ngày 04/7/2024*)

Qua xem xét nội dung đề nghị của cử tri và khai thác hồ sơ lưu trữ tại cơ quan BHXH huyện Chợ Đồn, trường hợp ông Vy Trọng Huyền, mã số BHXH: 0608000689; có thời gian công tác tại UBND xã Nam Cường với tổng thời gian đóng BHXH là 05 năm 11 tháng (*cụ thể: Từ tháng 10/1998 đến tháng 11/2001: Bí thư đoàn thanh niên UBND xã Nam Cường; Từ 12/2001 đến 03/2002 nghỉ việc; Từ tháng 04/2002 đến tháng 12/2004: Phó Trưởng công an UBND xã Nam Cường*). Ngày 26/12/2008 UBND huyện Chợ Đồn ban hành Quyết định số 1975/QĐ-UBND về nghỉ việc để hưởng chế độ BHXH đối với ông Vy Trọng Huyền. Tại Điều 1 Quyết định này có ghi: Được nghỉ việc bảo lưu thời gian đóng BHXH từ ngày 01/01/2005. Ngày 23/4/2012, ông Vy Trọng Huyền có Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần. BHXH huyện Chợ Đồn đã thực hiện giải quyết BHXH 1 lần tại Quyết định số 55/QĐ-BHXH ngày 18/4/2012 về việc hưởng trợ cấp BHXH một lần đối với ông Vy Trọng Huyền số tiền là 11.730.123 đồng (*mười một triệu, bảy trăm ba mươi nghìn, một trăm hai mươi ba đồng*).

Như vậy, toàn bộ quá trình đóng BHXH của ông Vy Trọng Huyền là 05 năm 11 tháng tại UBND xã Nam Cường đã được BHXH huyện Chợ Đồn giải quyết hưởng BHXH một lần theo nguyện vọng cá nhân đảm bảo đúng quy định Luật BHXH hiện hành./.